



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ฉบับประจำวันที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### ขงอุดมศึกษาเปลี่ยนใจไม่ตั้งกระทรวงใหม่

**ศ.ดร.ปรัชญา เวสสารัชช์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาแนวคิดการปรับโครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการศึกษาเรื่องดังกล่าวว่า จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น คณะทำงานฯ เห็นว่าคงไม่จำเป็นต้องแยกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ แต่อาจจะต้องมีการปรับโครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลงานการอุดมศึกษาใหม่ ให้มีลักษณะที่สามารถบริหารงานได้อย่างคล่องตัว ไม่ถูกจำกัดด้วยกฎระเบียบราชการ มีการบริหารงานภายในกรอบกติการัฐบาล และมีเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน โดยเป็นหน่วยงานอิสระ ที่ไม่ใช่หน่วยงาน ราชการ ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้**

ศ.ดร.ปรัชญา กล่าวต่อไปว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในโครงสร้างใหม่ จะมีหน้าที่ดูแลระบบการทำงานของการอุดมศึกษา รับปรึกษา จัดทำนโยบาย มาตรฐานการอุดมศึกษา จัดสรรงบประมาณ ให้แก่สถาบันอุดมศึกษา ทั้งงานด้านวิชาการ การวิจัย และเน้นบทบาทในการติดตาม กำกับ เพื่อให้มหาวิทยาลัยทั้งของรัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หรือ มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ มีมาตรฐานเดียวกัน สามารถผลิตบุคลากรได้ตรงกับความต้องการของประเทศ ส่วนข้าราชการในสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก็ ต้องปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานของรัฐ เพื่อความคล่องตัวในการทำงาน และดูแลสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด อย่างไรก็ตามคณะทำงานฯ จะสรุปผลการศึกษา ดังกล่าว และส่งเป็นหนังสือเวียนแจ้งไปยังเครือข่าย ทปอ.เพื่อรับทราบต่อไป

ด้าน รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) ในฐานะประธาน ทปอ.กล่าวว่า ตนจะนำผลสรุปของคณะทำงานฯ ที่ศึกษาแนวคิดการปรับโครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าพิจารณาในที่ประชุม ทปอ. ในวันที่ 28 สิงหาคมนี้ เพื่อหารือร่วมกันว่าแต่ละคนคิดเห็นอย่างไรกับข้อเสนอของคณะทำงานฯ ดังนั้นขณะนี้คงยังไม่สามารถสรุป ได้ว่าจะแยกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ออกจากกระทรวงศึกษาธิการหรือไม่ หรือจะทำเฉพาะการปรับระบบโครงสร้างเท่านั้น เพราะต้องรอฟังเสียงส่วนใหญ่ก่อน.